

Số: 674/KH-SGDĐT-CTTT

Nam Định, ngày 26 tháng 5 năm 2016

KẾ HOẠCH

Hoạt động hè năm 2016 (từ 01/6/2016 đến 01/8/2016)

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho các cơ sở giáo dục đào tạo năm 2016, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao hiệu quả chăm sóc, quản lý học sinh; giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội cho học sinh, sinh viên trong kỳ nghỉ hè năm 2016; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi, chuẩn bị tốt các điều kiện bước vào năm học mới 2016-2017.

Nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong các cơ sở giáo dục trong địa bàn tỉnh; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới.

2. Yêu cầu

Nhà trường chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, chính quyền địa phương trên các địa bàn dân cư nơi học sinh cư trú, tổ chức cho học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, lý thú, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí; tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích các bậc cha mẹ học sinh phối hợp tham gia, tránh áp đặt.

Việc tổ chức các hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trong hè theo đúng chỉ đạo của cơ quan quản lý và lãnh đạo địa phương, chương trình hoạt động của các nhà trường hợp bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đoàn kết.

II. NỘI DUNG

1. Hoạt động hè của học sinh

1.1. Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

Các cơ sở giáo dục giới thiệu học sinh, sinh viên về sinh hoạt Đoàn, Đội tại nơi cư trú, bàn giao học sinh về gia đình quản lý.

Thông báo cho cha mẹ học sinh về kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục trong hè của nhà trường.

1.2. Hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lao động công ích

Tổ chức các hoạt động tham quan học tập tại các khu di tích lịch sử, văn hóa...; mời các chuyên gia tâm lý, các nhà khoa học, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo...nói chuyện với học sinh về các chủ đề mang tính giáo dục như: công cha nghĩa mẹ, tình yêu thương, giáo dục giới tính, quyền và trách nhiệm của con người trong cộng đồng...; tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân dịp ngày lễ lớn, chăm sóc di tích lịch sử văn hóa, cách mạng và công trình ghi công liệt sỹ; đặc biệt quan tâm, chia sẻ tới học sinh gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp tổ chức cho học sinh tham gia các đội, nhóm thanh, thiếu niên tình nguyện, chữ thập đỏ trên địa bàn dân cư do Đoàn Thanh niên địa phương quản lý; giáo dục học sinh tham gia giữ gìn địa phương Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, tích cực tham gia phong trào vệ sinh môi trường ở khu dân cư; tham gia vệ sinh, tu sửa trường, lớp chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017.

Các gia đình hướng dẫn học sinh tham gia lao động sản xuất, làm việc nhà với những công việc phù hợp.

1.3. Giáo dục học sinh kỹ năng phòng ngừa tệ nạn, tai nạn thương tích

Công tác phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, dịch bệnh...; phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quyền, bổn phận của trẻ em, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với những hành vi sai trái của học sinh; quản lý học sinh trong dịp hè, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; xây dựng phong cách học sinh "Văn minh - Thanh lịch".

Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh ý thức tự chọn các nội dung khi sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích, đảm bảo sức khỏe, phục vụ cho học tập; mở cửa thư viện cho học sinh đọc sách, báo.

1.4. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

Tổ chức các hoạt động giao lưu trong trường, cụm trường, lựa chọn một số trò chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi học sinh; tổ chức các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp hoạt động trải nghiệm dưới hình thức câu lạc bộ như: câu lạc bộ lãnh đạo trẻ, thơ, văn, đàn, cờ vua, cờ tướng, võ thuật, ảo thuật...; tổ chức các chương trình dã ngoại hướng các hoạt động cho học sinh đến thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tổ chức các trại hè du khảo, trại hè rèn luyện kỹ năng, học kỳ quân đội...; đặc biệt phối

hợp với các cơ quan đoàn thể, với phụ huynh học sinh tổ chức dạy bơi chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè;

Lấy sân trường làm sân chơi để tổ chức các hoạt động cho trẻ em và học sinh tại địa phương; mở phòng tin học của nhà trường để tạo điều kiện cho học sinh và nhân dân tại địa phương đến vui chơi, học tập.

Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động trên để tránh xảy ra hiện tượng thất thoát về tài sản công và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

2. Hoạt động hè của cán bộ, giáo viên, công nhân viên

2.1. Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị

Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp huyện (theo Kế hoạch liên ngành) tổ chức triển khai học tập, bồi dưỡng chính trị cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đất nước.

Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị. Đảm bảo công tác an toàn trường học, chống cháy nổ, quản lý tốt tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị.

2.2. Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ

Đối với cấp mầm non: tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề về nâng cao năng lực nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ, xây dựng trường học thân thiện, tích cực; phương pháp bảo đảm an toàn cho trẻ, phòng chống cháy nổ; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục thẩm mỹ và các kỹ năng cần thiết cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1,...

Đối với cấp học phổ thông, GDTX, Cao đẳng, TCCN: tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông; bồi dưỡng chuyên đề về giảng dạy, kiểm tra, đánh giá theo hướng đổi mới; bồi dưỡng phương pháp quản lý các trung tâm học tập cộng đồng,...

Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung và phương pháp phù hợp. Căn cứ kế hoạch của Bộ GDĐT và tỉnh, Sở GDĐT sẽ có văn bản hướng dẫn riêng các nội dung thuộc phạm vi của ngành.

2.3. Tổ chức tham quan, học tập

Lãnh đạo đơn vị phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức các hoạt động tham quan, học tập cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Việc tổ chức phải đảm bảo an toàn, đoàn kết, mang tính giáo dục và được sự đồng thuận của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên.

2.4. Tham gia tổ chức các kì thi

Căn cứ công văn triệu tập của Sở GDĐT, lãnh đạo các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia các kì thi diễn ra trong dịp hè.

Quản triệt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thi theo sự phân công và điều động của ngành.

2.5. Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trong dịp hè

Tổ chức kiểm tra hoạt động hè, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm việc tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ vào Kế hoạch của Sở, xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị để bố trí phù hợp, bảo đảm thời gian nghỉ hè theo quy định cho giáo viên, nghỉ phép cho cán bộ, nhân viên.

Phối hợp với các ngành, các cấp, Đoàn thanh niên và chính quyền địa phương chỉ đạo, kiểm tra các trường tổ chức hoạt động hè cho học sinh.

Quản triệt nội dung Kế hoạch tới hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh trước khi nghỉ hè. Tổ chức kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các đơn vị trường học.

2. Các cơ sở giáo dục

Căn cứ vào Kế hoạch của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch hoạt động hè cụ thể và triển khai tới cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

Có số điện thoại thường trực của lãnh đạo đơn vị để học sinh, cha mẹ học sinh học sinh liên hệ khi có việc bất thường xảy ra.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động hè cho học sinh năm 2016, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trước ngày 07/9/2016, các đơn vị báo cáo nội dung hoạt động về Sở GDĐT (qua phòng Chính trị, tư tưởng); báo cáo kịp thời những hiện tượng bất thường xảy ra qua số điện thoại 01234771648./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở (để b/c);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng chức năng của Sở (để ph/h);
- Các phòng GDĐT(để th/h);
- Các đơn vị trực thuộc (để th/h);
- Lưu: VT, CTTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đỗ Anh Xô